



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การเบตเตอร์

เรียน กระทรวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๖/ว ๖๗
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๙

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๘.๒/๒๐๓๙๒
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ เรื่อง ขอให้ทบทุนสิทธิพิเศษของ
องค์การเบตเตอร์ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กระทรวงการคลังได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้สิทธิพิเศษ
ที่ให้แก่องค์การเบตเตอร์ โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ และกำหนด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษใหม่ โดยเปลี่ยนจากสิทธิพิเศษประเภทบังคับเป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ เรื่อง ขอให้ทบทุนสิทธิพิเศษ
ขององค์การเบตเตอร์

๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษแก่องค์การเบตเตอร์ โดยเปลี่ยนจากสิทธิพิเศษ
ประเภทบังคับเป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ดังนี้

“ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประสงค์จะจัดซื้อ
หรือจ้างผลิตเบตเตอร์และส่วนประกอบของเบตเตอร์จากองค์การเบตเตอร์ ให้สามารถดำเนินการซื้อ
หรือจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ”

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๑๕๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๑๕๕๖

หมายเหตุ รัฐ-มท. จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ผู้อำนวยการจังหวัด
แบบบูรณาการทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0408.2/ 10393



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

17 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การเบตเตอร์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0206/12283 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2545
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.4/17734 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นกรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า ควรยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การเบตเตอร์ เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลหาตัวแทนจำหน่ายขององค์การเบตเตอร์ยากมาก ทำให้ไม่สะดวกในการจัดซื้อเบตเตอร์ ประกอบกับในปัจจุบันมีการผลิตเบตเตอร์ในประเทศแล้ว ซึ่งส่วนราชการสามารถหาซื้อตามร้านค้าเอกชนทั่วไปได้และมีความสะดวก คล่องตัว ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้แจ้งขอผ่อนผันการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้รับรายงานจากกรมบัญชีกลางว่า คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยนำความเห็นของที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงกลาโหม องค์การเบตเตอร์ กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นชอบให้คงสิทธิพิเศษไว้ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าการแปรรูปจะเสร็จสิ้นมาประกอบการพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สิทธิพิเศษที่ให้แก่องค์การเบตเตอร์เนื่องจากองค์การเบตเตอร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการผลิตเบตเตอร์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเบตเตอร์ในการสนับสนุนเหล่าทัพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ

/เช่น...


เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้กับยานรบหรือยุทธโปกรณ์รายการอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้โดยทั่วไป แต่เพื่อมิให้เป็นภาระแก่งบประมาณของรัฐ องค์การแบตเตอรี่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ทั่วไปจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนกิจการขององค์การแบตเตอรี่ โดยให้คงสิทธิพิเศษแก่องค์การแบตเตอรี่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าการแปรรูปจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การแบตเตอรี่ได้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินงานของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับประโยชน์คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขการให้สิทธิพิเศษที่ให้แก่องค์การแบตเตอรี่ โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 และกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษใหม่ โดยเปลี่ยนจากสิทธิพิเศษประเภทบังคับเป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ดังนี้

“หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีความประสงค์จะจัดซื้อหรือจ้างผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบของแบตเตอรี่จากองค์การแบตเตอรี่ ให้สามารถดำเนินการซื้อหรือจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ”

ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการพิจารณาสหสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 
(สุชาติ ไชววิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการพัสดุภาครัฐ

โทร. 0 - 22739673

โทรสาร 0 - 22711049